

Số: 132 /BC-BDT

Kon Rẫy, ngày 17 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ - HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện về kết quả giám sát tình hình thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Kon Rẫy

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp thứ 7.

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị thẩm tra báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khóa XV; ngày 17/11/2023 Ban Dân Tộc HĐND huyện đã tổ chức phiên họp để thảo luận, thẩm tra báo cáo số 453 /BC-UBND ngày 9/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khóa XV.

Trên cơ sở xem xét báo cáo, kết quả giám sát và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp. Ban Dân Tộc Hội đồng nhân dân huyện cơ bản nhất trí với báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ - HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện cụ thể như sau.

1. Một số vấn đề chung.

Ban Dân Tộc nhận thấy, Báo cáo của UBND huyện đã phản ánh đầy đủ các mặt công tác lãnh chỉ đạo điều hành; kết quả thực hiện; việc triển khai các nội dung kiến nghị, đề xuất của đoàn giám sát HĐND huyện. Báo cáo đã đánh giá được thực trạng, tình hình, những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ - HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND huyện, đồng thời đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

2. Công tác chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, kịp thời ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Đề án. Qua báo cáo và tình hình thực tế cho thấy việc triển khai thực hiện Đề án trong 2 năm 2021, 2022 UBND huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh hoạt động truyền thông với nhiều hình thức, kết hợp với vận động, giáo dục pháp luật cho các gia đình, con em người đồng bào dân tộc thiểu số về chủ

trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong đó có các nội dung về Luật hôn nhân và gia đình, phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng đặc biệt khó khăn, đối tượng trẻ vị thành niên, giảm thiểu được tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

3. Những kết quả đã đạt được.

Ban dân tộc HĐND huyện nhận thấy UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Dân tộc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức: Treo băng rôn, pa nô, áp phích, tổ chức hội nghị tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh xã, các buổi họp giao ban, mạng xã hội như Zalo, Facebook...tổ chức 07 hội nghị tuyên truyền về giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS với khoảng hơn 420 người tham gia. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại trường PTĐTNT Kon Rẫy với hàng trăm học sinh tham gia. Thành lập tổ tư vấn tại các thôn của xã. Tổ tư vấn tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tư vấn, các cuộc nói chuyện chuyên đề pháp luật liên quan đến hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân; trong năm, tổ tư vấn tổ chức sinh hoạt khoảng 12 lần trong năm, mỗi tháng sinh hoạt 1 lần. Trên địa bàn huyện không còn trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Số cặp tảo hôn năm 2022 đã giảm mạnh so với năm 2021. Phần lớn các trường hợp tảo hôn chủ yếu diễn ra ở vùng dân tộc thiểu số, rơi vào các hộ nghèo, đối tượng vị thành niên, hiểu biết pháp luật còn hạn chế. Tuy nhiên qua giám sát của HĐND huyện vẫn còn một số hạn chế đó là:

- Một số địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chưa thật quyết liệt dẫn đến tình trạng tảo hôn vẫn còn nguy cơ có thể xảy ra trên địa bàn huyện; Công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện xóa bỏ tảo hôn tại một số địa phương hiệu quả chưa cao; đối tượng thanh thiếu niên tham dự các đợt tuyên truyền tại các xã, thị trấn còn hạn chế.

4. Kiến nghị, đề xuất.

Ban Dân tộc HĐND huyện thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới của UBND huyện đề ra. Đồng thời, đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, ngắn gọn, lồng ghép các pano, áp phích tuyên truyền bằng cả tiếng dân tộc thiểu số để người dân dễ hiểu.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin tại các vùng có đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng có tỷ lệ hoặc nguy cơ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cao.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, kết hợp thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng về hôn nhân và gia đình.

Ban Dân Tộc HĐND huyện kính trình HĐND huyện Khóa XV, Kỳ họp thứ 7 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện (bc);
- Các Ban HĐND huyện (bc);
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN DÂN TỘC
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Đinh Hồng Bảo

